

## วรายัยไวรัส “โคโรนา 2019”

สำหรับวินาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 อย่างแน่นอน เพราะเป็นเชื้อไวรัสที่กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลก ซึ่งแพร่มาจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน สำหรับอาการเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสชนิดนี้คือ ไอ มีเสมหะ เจ็บคอนานเกิน ๔ วัน เสมหะอาจมีเลือดติดมา มีไข้สูงมากกว่า ๓๗ องศาเซลเซียส บางรายอาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย หายใจลำบาก ในรายที่รุนแรงจะทำให้ปอดอักเสบหรือปอดบวม ปวดเมื่อยเนื้อตัว และทานอะไรไม่ค่อยได้ โดยให้สังเกตอาการภายใน ๑๔ วันหลังกลับจากการเดินทางไปยังประเทศที่มีกลุ่มเสี่ยง เช่น จีน ฮองกง มาเก๊า ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ เป็นต้น หรือสัมผัสกับผู้ป่วย เพราะหากมีอาการเหล่านี้ ควรรีบไปพบแพทย์ทันที และไม่ควรปกปิดข้อมูล เพื่อที่จะได้รับการรักษาให้ได้ทันเวลาที่

ส่วนการป้องกันไวรัสชนิดนี้นั้นก็คือ การหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในที่ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคหรือสถานที่แออัด ไม่คลุกคลีกับผู้ป่วย ไม่ใช่ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น รักษาร่างกายให้อบอุ่น นอนหลับให้เพียงพอ หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือล้างด้วยแอลกอฮอล์ล้างมือที่มีปริมาณแอลกอฮอล์สูงกว่า ๗๐% จึงจะสามารถฆ่าเชื้อไวรัสนี้ได้ รวมถึงการสวมใส่หน้ากากอนามัย ซึ่งจากความต้องการแอลกอฮอล์ล้างมือและหน้ากากอนามัยของผู้บริโภคเป็นจำนวนมาก ทำให้ขณะนี้สินค้าดังกล่าวขาดแคลนและมีการจำหน่ายในราคาที่สูงขึ้น และยังพบว่ายังมีร้านค้าจำนวนมากทั้งขายปลีก-ส่ง นำมาจำหน่ายในราคาที่สูงมากเกินควร หรือบางแห่งก็ไม่มีสินค้าวางจำหน่ายแล้วเพราะส่วนหนึ่งก็ซื้อไปกักตุนกันไว้ ซึ่งการขายในราคาที่สูงเกินควรนั้นถือว่ามีคามผิดตามมาตรา ๒๙ ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการใดๆ โดยจงใจที่จะทำให้ราคาต่ำเกินสมควรหรือสูงเกินสมควร หรือทำให้เกิดความปั่นป่วน ซึ่งราคาของสินค้าหรือบริการใดตามบทพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าหรือบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน ๗ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อีกทั้งมีการขายผ่านช่องทางออนไลน์ที่มีราคาสูงเกินควรเป็นจำนวนมาก บางรายสั่งซื้อสินค้าแต่ไม่ได้รับสินค้า บางรายก็โดนพวกมิจฉาชีพหลอกโดยการนำหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วมาหลอกขายหรือทำหน้ากากอนามัยคุณภาพต่ำ และไม่ได้มาตรฐาน มาหลอกขายด้วยเช่นกัน หากผู้บริโภคพบเห็นการขายแอลกอฮอล์ล้างมือและหน้ากากอนามัยที่มีราคาสูงเกินควรมีการกักตุนสินค้า ไม่ปิดป้ายแสดงราคา และถูกเอารัดเอาเปรียบจากร้านค้าที่จำหน่ายสามารถร้องเรียนได้ที่ กรมการค้าภายใน สายด่วน ๑๕๖๙ หรือหากสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์แล้วไม่ได้รับสินค้า โดนหลอก สามารถร้องเรียนที่สายด่วน สคบ. ๑๑๖๖

\*\*\*\*\*